



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๗๘

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๔/๓๘๔

ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา กำหนดให้โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษา
และฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย มีอำนาจดำเนินการเพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกอบกับระเบียบ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด นั้น

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. ๒๖/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้แทน
กระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สามารถใช้กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักได้โดยอนุโลม เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการบูรณาการ
ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนและนักศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

/จึงขอ ...

จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมทั้งให้ความร่วมมือดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๐๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน : สิริินภา สารภาพ โทร. ๐๙๙-๐๕๐๘๓๓๗



<https://bit.ly/3llavVc>